

TRUY CẬP TRÌNH ĐIỀU HƯỚNG CỦA RPM

Tim các chính sách RPM và tài nguyên tuân thủ tại <https://navigator.rpminc.com> hoặc bằng cách quét mã QR dưới đây:



GỬI SỰ KIỆN CƠ THỂ BÁO CÁO

Làm quen với Chính sách Sự kiện Cơ thể Báo cáo của chúng tôi. Các Sự kiện cần báo cáo có thể được gửi trực tuyến tại <https://rpminc.ethicspointvp.com/custom/rpminc/forms/mgr> hoặc bằng cách quét mã QR dưới đây:



TÌM GIÁ TRỊ & KỶ VỌNG CỦA 168

Tim Bộ Quy tắc Ứng xử & Đạo đức của chúng tôi trên Navigator hoặc tại www.rpminc.com. Bộ Quy tắc đã được dịch sang hơn 20 ngôn ngữ khác nhau.



NHỚ: Tất cả các hợp đồng đều phải được xem xét pháp lý. Liên hệ với Nhóm Pháp lý của bạn để được trợ giúp.



LÀM THẾ NÀO ĐỂ BẠN...

NHỚ: Theo chính sách của RPM, bất kỳ chuyến đi hoặc chỗ ở nào của Bên thứ 3 được trao hoặc nhận phải được Bộ phận Pháp lý & Tuân thủ phê duyệt.

CÁCH GỌI ĐẾN ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Nếu bạn có mối quan ngại, bạn có thể gọi đến đường dây nóng hoặc gửi báo cáo trực tuyến 24/7. Có thể có báo cáo ẩn danh.

Xem www.rpminc.com, áp phích Speak Up tại cơ sở của bạn hoặc quét mã QR bên dưới để biết chi tiết đường dây nóng tại quốc gia của bạn:



BÁO CÁO THIẾT BỊ BỊ MẤT HOẶC BỊ ĐÁNH CẮP

Nếu thiết bị công ty của bạn, hoặc thiết bị cá nhân có thông tin công ty, bị mất hoặc bị đánh cắp bạn cần báo cáo ngay cho nhóm CNTT của bạn VÀ gửi một sự kiện cần báo cáo.



TRUY CẬP ORACLE

Oracle là Hệ thống Thông tin Nhân sự của RPM. Oracle là nơi đào tạo trực tuyến của chúng tôi. Tất cả nhân viên phải có quyền truy cập. Nếu bạn gặp sự cố khi truy cập trang web, hãy liên hệ với bộ phận Nhân sự tại địa phương của bạn.

Bạn có thể truy cập Oracle tại <https://hcwx.login.us2.oraclecloud.com/> hoặc bằng cách sử dụng mã QR bên dưới:



Bạn có thể liên hệ với Nhóm Tuân thủ RPM tại compliance@rpminc.com hoặc gọi số +1 330 273 5090



GỬI YÊU CẦU THAY ĐỔI

RPM phải phê duyệt tất cả các thay đổi đối với tình trạng pháp lý của bất kỳ công ty nào. Làm quen với Chính sách Yêu cầu Thay đổi của RPM.

Gửi yêu cầu tại:

<https://RPMrequestforchange.ethicspoint.com/> hoặc qua mã QR dưới đây:



BÁO CÁO XUNG ĐỘT LỢI ÍCH

Tự làm quen với Chính sách Xung đột Lợi ích của chúng ta. Nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể có hoặc biết về một xung đột thực tế, nhận thức hoặc tiềm ẩn, hãy liên hệ với quản lý của bạn và bộ phận Nhân sự. Tất cả các xung đột phải được báo cáo bằng cách sử dụng mẫu báo cáo của RPM.

TRUY CẬP RPM TRANG CHỦ

Mạng nội bộ của chúng tôi có thể được truy cập bởi tất cả nhân viên bằng thiết bị của công ty RPM -

<https://rpmhome.rpminc.com>

Đăng nhập bằng email và mật khẩu của công ty bạn.

HOẶC mở Ứng dụng Microsoft Teams của bạn và nhấp vào nút Mạng nội bộ RPM ở ngăn bên trái.



HÃY NHỚ: Theo Chính sách RPM, tất cả các thiết bị của công ty phải có mật khẩu gồm hơn 10 chữ số.



LÀM THẾ NÀO ĐỂ BẠN...

HÃY NHỚ: Chính sách của RPM yêu cầu việc mua sắm dựa trên công nghệ từ \$5000 trở lên phải được gửi qua CapX.

TÌM CÁC QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA BÊN THỨ 3

Bạn có thể tải xuống Kỳ vọng & Quy tắc Ứng xử dành cho Nhà cung cấp và Quy tắc Ứng xử dành cho Nhà phân phối & Người ứng tuyển của chúng tôi tại rpminc.com hoặc bằng cách quét Mã QR bên dưới:



NHÀ CUNG CẤP



NHÀ PHÂN PHỐI

THỰC HIỆN THẨM ĐỊNH BÊN THỨ BA

Tại RPM, chúng ta sử dụng một công cụ phần mềm để sàng lọc các nhà cung cấp và khách hàng của chúng ta nhằm đảm bảo tuân thủ luật pháp và các giá trị của chúng ta.

Hãy chắc chắn làm quen với Danh sách Lệnh trừng phạt của RPM. Hãy chắc chắn rằng bạn biết bạn có thể và không thể giao dịch với ai.

YÊU CẦU DPIA

DPIA là Đánh giá Tác động Bảo mật Dữ liệu. Có thể cần DPIA khi công ty có kế hoạch triển khai hoặc cập nhật một hoạt động có thể bao gồm thông tin về con người. Làm quen với chính sách DPIA. Bạn có thể yêu cầu DPIA bằng cách gửi email -

dataprotection@rpminc.com

Bạn có thể liên hệ với Nhóm Tuân thủ RPM tại compliance@rpminc.com hoặc gọi số +1 330 273 5090

